



แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ 2566



องค์การบริหารส่วนตำบล โลกใหญ่
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๖ (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ จึงขอประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อนำไปปฏิบัติและใช้เป็นแนวทางของการจัดทำแผนจัดหาพัสดุ แผนการใช้จ่ายเงิน รายละเอียดปรากฏแนบท้ายประกาศฉบับนี้ และสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tumbolkhokyai.go.th

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ลงชื่อ

(นายณรินทร์ กั้นหาวรรณะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

คำกล่าวนำ

แผนการดำเนินงาน เป็นแผนที่รวบรวมแผนงานโครงการกิจกรรม ที่ดำเนินจริงทั้งหมด ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ในแต่ละปีงบประมาณ เป็นแผนต่อเนื่องมาจากงบประมาณ รายจ่ายประจำปี กล่าวคือองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ได้รวบรวมแผนงานโครงการต่างๆ ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ทั้งที่เป็นงบประมาณขององค์การบริหารส่วน ตำบลโคกใหญ่ที่ดำเนินการโดยงบประมาณของหน่วยงานอื่น ที่เข้ามาดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหาร- ส่วนตำบลโคกใหญ่มาจัดทำแผนการดำเนินงานขึ้น เพื่อเป็นตัวกำหนดทิศทางในการดำเนินงาน ของแต่ละ ปีงบประมาณ

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ ขอขอบพระคุณคณะกรรมการพัฒนาองค์การ- บริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ ส่วนราชการทุกภาคส่วน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานวางแผน ที่ให้ ความร่วมมือ ร่วมใจในการจัดทำแผนการดำเนินงานฉบับนี้ ในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ จักได้นำแผนการดำเนินงานนี้ไปปฏิบัติ เพื่อความผาสุก ของประชาชนในท้องถิ่นตำบลโคกใหญ่ต่อไป

อนุมัติ

(ลงนาม)



(นายณรรภัทร กันทวารरणะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

คำนำ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่จัดทำขึ้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน รายละเอียด โครงการและกิจกรรมที่ต้องการดำเนินการจริงทั้งหมด ในเขตพื้นที่ของตำบลโคกใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แผนการดำเนินงานฉบับนี้ ได้รวบรวมแผนการปฏิบัติงานสำหรับโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ต้อง ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของตำบลโคกใหญ่ ทั้งที่ปรากฏอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และที่ดำเนินการโดยหน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยได้จำแนกรายละเอียดสอดคล้อง กับแผนยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาที่ได้แสดงถึงโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน ระยะเวลาในการดำเนินการที่ชัดเจนทั้งหมด

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินการฉบับนี้ สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น และสามารถใช้ในการควบคุมการดำเนินงานในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่น ของผู้บริหารด้วย

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑
บทนำ	๒
วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน	๓
ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน	๔
ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน	๕
ส่วนที่ ๒ บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม	๖
บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด. ๐๑)	๘
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.๐๒)	๑๑
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณสุขโรค สาธารณูปการ	
โครงสร้างพื้นฐาน และเทคโนโลยีสารสนเทศ	
แผนงานเคหะและชุมชน	๑๑
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑๓
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคมนาคม คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง	
และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน	
แผนงานงบกลาง	๑๘
แผนงานการศึกษา	๒๐
แผนงานสาธารณสุข	๒๓
แผนงานสังคมสงเคราะห์	๒๔
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๒๗
ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการเมือง การบริหารจัดการที่ดี	
และการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	๓๐
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๓๓
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๓๔
แผนงานการพาณิชย์	๓๕
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว และการกีฬา	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	๓๖
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๓๗
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี	
และภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญา	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	๓๙
แผนงานการศึกษา	๔๐
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๔๓

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
และการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๔๕

แผนงานสาธารณสุข ๕๐

แผนงานเคหะและชุมชน ๕๑

แผนงานการเกษตร ๕๒

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ อาชีพ และรายได้

แผนงานการเกษตร ๕๓

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผต. ๐๒/๑)

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ๕๕

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ ๕๖

ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง ๕๘

ประเภทครุภัณฑ์เกษตร ๕๙

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑.๑ บทนำ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดกรอบความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอำนาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ นอกจากนี้พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้บัญญัติให้เมืองครีบริบผิตชอบในการจัดทำแผนการกระจายอำนาจให้แก่การปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งจุดหมายดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อให้กระจายอำนาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอำนาจกว้างขวางขึ้น ซึ่งมีใช้มีหน้าที่บริการสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมาก

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ซึ่งเป็นแผนที่กำหนดยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนา ในช่วง ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพื่อจัดทำงบประมาณประจำปี เนื่องจากมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นสำหรับงบประมาณแต่ละปี โดยครอบคลุมระยะเวลา ๕ ปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๒๔๗ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ จึงได้จัดทำแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามรูปแบบที่กำหนดตามหนังสือดังกล่าว โดยปรับเปลี่ยนจาก “แนวทางการพัฒนา” เป็น “แผนงาน” เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ขึ้น และเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานของโครงการต่างๆ ที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสานและบูรณาการการทำงานเกี่ยวกับหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน เพื่อให้การติดตามและประมวผลเมื่อสิ้นปี มีความสะดวกมากขึ้น

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ มุ่งหวังว่าแผนการดำเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การติดตามและประมวผลผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติใช้เป็นอย่างดี

๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

๑. แผนการดำเนินงาน มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน

๒. แผนการดำเนินงาน จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

๓. แผนการดำเนินงาน จะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานจะมีที่มาจาก

๓.๑ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ)

๓.๒ โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการถ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๓.๓ โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ (ถ้ามี)

๓.๔ โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้รวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีลักษณะการดำเนินงานครอบคลุมพื้นที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

๓.๕ โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่

๑.๓ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๕ การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ข้อ ๒๖ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

๑.๓.๑ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๑.๒.๒ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาจัดทำแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน

จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังกล่าว สามารถสรุปขั้นตอนในการดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานได้ ๓ ขั้นตอน ดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ ๑ การเก็บรวบรวมข้อมูล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/ กิจกรรม ที่จะมีการดำเนินการจริงในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ ซึ่งจะประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่และโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และ หน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

ขั้นตอนที่ ๒ การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน โดยพิจารณาแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่และหน่วยงานต่างๆ จะต้องมีความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ และเมื่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว จึงนำร่างแผนการดำเนินงานเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยเค้าโครงแผนการดำเนินงาน จะแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ

ส่วนที่ ๑ บทนำ ประกอบด้วย

- ๑) บทนำ
- ๒) วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน
- ๓) ขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงาน
- ๔) ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย

- ๑) บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (ผด. ๐๑)
- ๒) บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด. ๐๒)
- ๓) บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการการพัฒนาท้องถิ่น (ผด. ๐๒/๑)

ขั้นตอนที่ ๓ การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ ให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานแล้ว จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน โดยให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงาน ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นรับทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย ๓๐ วัน

๑.๔ ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

๑. ทำให้การดำเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
๒. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการนำไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ
๓. เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๔. ทราบถึงจำนวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี
๕. สามารถบริหารเวลาในการดำเนินงานโครงการของทุกส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบล
โคกใหญ่
๖. สามารถนำแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการดำเนินโครงการต่างๆ ตามงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้อย่างถูกต้อง

ส่วนที่ ๒ บัญชี
โครงการ/กิจกรรม

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม

องค์ประกอบ ประกอบด้วย บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณโดยนำเสนอ ดังนี้

๒.๑ บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. ๐๑)

แบบ ผด. ๐๑ เป็นแบบบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แผนงาน จำนวนโครงการที่ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด หน่วยงานรับผิดชอบ

การจัดทำแผนการดำเนินงานตามแบบ ผด. ๐๑ นี้ จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์ แผนงาน ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจำนวนโครงการที่ดำเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบ และเมื่อลงแต่ละยุทธศาสตร์และแผนงานแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย

การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (๑๐๐)

๒.๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. ๐๒)

แบบ ผด.๐๒ เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับที่/โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง

๒.๓ บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการการพัฒนาท้องถิ่น (ผด. ๐๒/๑)

แบบ ผด.๐๒/๑ เป็นแบบจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกอบด้วย ประเภทครุภัณฑ์ พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับที่/โครงการ/รายละเอียดของครุภัณฑ์/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศ					
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน	๕	๔.๘๕	๓๕๐,๐๐๐	๒.๔๓	กองช่าง
๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๘	๗.๗๗	๒,๓๘๗,๖๐๐	๑๖.๖๑	กองช่าง
รวม	๑๓	๑๒.๖๒	๒,๗๓๗,๖๐๐	๑๙.๐๔	
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคมน้ำดื่ม คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียงและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน					
๒.๑ แผนงานงบกลาง	๕	๔.๘๕	๗,๗๓๓,๕๐๐	๕๓.๗๙	สำนักปลัด
๒.๒ แผนงานการศึกษา	๗	๕.๘๐	๑๒๓,๐๐๐	๐.๘๖	กองการศึกษา
๒.๓ แผนงานสาธารณสุข	๓	๒.๙๑	๑๔๐,๐๐๐	๐.๙๗	สำนักปลัด
๒.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๙	๘.๗๔	๒๐๕,๐๐๐	๑.๔๓	สำนักปลัด
๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๙	๘.๗๔	๑๙๕,๐๐๐	๑.๓๖	สำนักปลัด
รวม	๓๓	๓๒.๐๔	๘,๓๙๖,๕๐๐	๕๘.๔๐	

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหารจัดการที่ดีและ การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน					
๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๖	๕.๘๓	๑๕๕,๐๐๐	๑.๐๘	สำนักปลัด,กองคลัง
๓.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๒	๑.๙๔	๕๐,๐๐๐	๐.๓๕	สำนักปลัด
๓.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑	๐.๙๗	๒๕,๐๐๐	๐.๑๗	กองช่าง
๓.๔ แผนงานการพาณิชย์	๒	๑.๙๔	๓๐,๐๐๐	๐.๒๑	สำนักปลัด
รวม	๑๑	๑๐.๖๘	๒๖๐,๐๐๐	๑.๘๑	
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและ การกีฬา					
๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑	๐.๙๗	๑๐,๐๐๐	๐.๐๗	สำนักปลัด
๔.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๖	๕.๘๓	๑๒๕,๐๐๐	๐.๘๗	กองการศึกษา, สำนักปลัด
รวม	๗	๖.๘๐	๑๓๕,๐๐๐	๐.๙๔	
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น					
๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๒	๑.๙๔	๔๐,๐๐๐	๐.๒๘	สำนักปลัด
๕.๒ แผนงานการศึกษา	๖	๕.๘๓	๑,๘๐๓,๙๖๔	๑๒.๕๕	กองการศึกษา
๕.๓ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๕	๔.๘๕	๒๒๐,๐๐๐	๑.๕๓	กองการศึกษา
รวม	๑๓	๑๒.๖๒	๒,๐๐๒,๙๖๘	๑๔.๓๕	

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนากองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม					
๖.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน	๑๖	๑๕.๕๓	๖๒๐,๐๐๐	๔.๓๑	สำนักปลัด
๖.๒ แผนงานสาธารณสุข	๓	๒.๙๑	๖๐,๐๐๐	๐.๔๒	สำนักปลัด
๖.๓ แผนงานเคหะและชุมชน	๑	๐.๙๗	๒๐,๐๐๐	๐.๑๔	สำนักปลัด
๖.๔ แผนงานการเกษตร	๓	๒.๙๑	๕๕,๐๐๐	๐.๓๘	สำนักปลัด
รวม	๒๓	๒๒.๓๓	๗๕๕,๐๐๐	๕.๒๕	
๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนากองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม					
๗.๑ แผนงานการเกษตร	๓	๒.๙๑	๓๐,๐๐๐	๐.๒๑	สำนักปลัด
รวม	๓	๒.๙๑	๓๐,๐๐๐	๐.๒๑	
รวมยุทธศาสตร์ทั้งหมด	๑๐๓	๑๐๐	๑๔,๓๗๘,๐๖๔	๑๐๐	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ระบบสาธารณสุขปโยค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖											
						พ.ศ.๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมขยายสายดับ ซอยน้ำตกผาน้อย บ้านร่องไม้ หมู่ที่ ๓	เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนให้กับการไฟฟ้าจังหวัดเลย เพื่อดำเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมขยายสายดับ ซอยน้ำตกผาน้อย บ้านร่องไม้ หมู่ที่ ๓	๕๐,๐๐๐	บ้านร่องไม้ หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย	กองช่าง				←								→
๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมขยายสายดับ ซอยเคียงดอย (บ้านนายโสภา) บ้านร่องไม้ หมู่ที่ ๓	เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนให้กับการไฟฟ้าจังหวัดเลย เพื่อดำเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมขยายสายดับ ซอยเคียงดอย (บ้านนายโสภา) บ้านร่องไม้ หมู่ที่ ๓	๖๐,๐๐๐	บ้านร่องไม้ หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย	กองช่าง				←								→

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖																		
						พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖															
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมขยายสายดับ ซอยโพนกกดู่ บ้านร่องไผ่ หมู่ที่ ๓	เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนให้กับการไฟฟ้าจังหวัดเลย เพื่อดำเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมขยายสายดับ ซอยโพนกกดู่ บ้านร่องไผ่ หมู่ที่ ๓	๑๒๐,๐๐๐	บ้านร่องไผ่ หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย	กองช่าง				←														→	
๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมขยายสายดับ สายทางเข้าวัด บ้านร่องไผ่ หมู่ที่ ๓	เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนให้กับการไฟฟ้าจังหวัดเลย เพื่อดำเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมขยายสายดับ สายทางเข้าวัด บ้านร่องไผ่ หมู่ที่ ๓	๕๐,๐๐๐	บ้านร่องไผ่ หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย	กองช่าง				←															→
๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมขยายสายดับ ซอยผาน้อยพัฒนา (บ้านลุงเตย) บ้านร่องไผ่ หมู่ที่ ๓	เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนให้กับการไฟฟ้าจังหวัดเลย เพื่อดำเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมขยายสายดับ ซอยผาน้อยพัฒนา (บ้านลุงเตย) บ้านร่องไผ่ หมู่ที่ ๓	๘๐,๐๐๐	บ้านร่องไผ่ หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย	กองช่าง				←															→

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖													
						พ.ศ.๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบ ไฟฟ้า บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ ๑	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการ ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ ๑ โดยทำการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด ๖ นิ้ว	๒๗๖,๐๐๐	บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย	กองช่าง														
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายวังฮาง บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ ๑	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายวังฮาง บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ ๑ โดยทำการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๒.๐๐ เมตร ความหนาโดย เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๕๖๘.๐๐ ตาราง เมตร ไหล่ทางกว้าง ๐.๕๐ เมตร	๔๔๓,๐๐๐	บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย	กองช่าง														

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖																
						พ.ศ.๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖													
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด ซอยสุขสำราญ ๔ (นายสงกรานต์ - นายอนุ - ศาลาอเนกประสงค์บ้านบวกอ่าง หมู่ที่ ๒)	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด ซอยสุขสำราญ ๔ (นายสงกรานต์ - นายอนุ - ศาลาอเนกประสงค์บ้านบวกอ่าง หมู่ที่ ๒) โดยทำการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๐๔.๐๐ เมตร ลึกโดยเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หนาโดยเฉลี่ย ๐.๑๒ พร้อมงานวางท่อ คสล. ระบายน้ำ และบ่อพัก	๓๘๖,๐๐๐	บ้านบวกอ่าง หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกใหญ่ อำเภอนาทวี จังหวัดเลย	กองช่าง																	

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖																
						พ.ศ.๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖													
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
๔	โครงการก่อสร้างขยายถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสุข สำราญ บ้านบวกอ่าง หมู่ที่ ๒	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการ ก่อสร้างขยายถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ถนนสุขสำราญ บ้าน บวกอ่าง หมู่ที่ ๒ โดยทำการ ก่อสร้างขยายถนนคอนกรีต เสริมเหล็กผิวจราจรถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ๑๕๔.๓๐ ตารางเมตร หน้า ๐.๕๐ เมตร	๑๐๓,๐๐๐	บ้านบวกอ่าง หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าวี จังหวัดเลย	กองช่าง																	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายร่องดินตก บ้านห้วยไค้ หมู่ที่ ๔	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายร่องดินตก บ้านห้วย ไค้ หมู่ที่ ๔ โดยทำการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร ความหนาโดยเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ ทางกว้าง ๐.๕๐ เมตร	๓๐๘,๘๐๐	บ้านห้วยไค้ หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าวี จังหวัดเลย	กองช่าง																	

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖													
						พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชำแคน (กลาง) บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ ๕	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชำแคน (กลาง) บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ ๕ โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๕.๐๐ เมตร ความหนาโดยเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๖๐ ตารางเมตร ไหล่ทางกว้าง ๐.๒๐ เมตร	๓๖๐,๐๐๐	บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ ๕ ตำบลโคกใหญ่ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม	กองช่าง				←										→

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖														
						พ.ศ.๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖											
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านใหม่พัฒนา ๑ บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ ๕	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านใหม่พัฒนา ๑ บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ ๕ โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ ความหนาโดยเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางกว้าง ๐.๕๐ เมตร	๓๐๙,๘๐๐	บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ ๕ ตำบลโคกใหญ่ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดลพบุรี	กองช่าง															
๘	โครงการปรับปรุงระบบประปาผิวดิน บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ ๕	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการปรับปรุงระบบประปาผิวดิน บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ ๕ โดยทำการปรับปรุงเพลาวย, ปรับปรุงระบบกรองน้ำ, วางท่อส่งน้ำดิบ, ติดตั้งระบบไฟฟ้าสูบน้ำ	๒๐๐,๐๐๐	บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ ๕ ตำบลโคกใหญ่ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดลพบุรี	กองช่าง															

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัด เลย

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียงและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

๒.๑ แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖																		
						พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖															
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ย ยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุในตำบล โคกใหญ่ ตามบัญชีรายชื่อที่ ได้รับอนุมัติจากผู้บริหาร	๕,๕๐๐,๐๐๐	๕ หมู่บ้าน	สำนักปลัด																			
๒	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ ให้แก่ผู้พิการในตำบลโคกใหญ่ ตามบัญชีรายชื่อที่ได้รับอนุมัติ จากผู้บริหาร	๒,๑๐๐,๐๐๐	๕ หมู่บ้าน	สำนักปลัด																			
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ สงเคราะห์ให้กับผู้ป่วยเอดส์ใน ตำบลโคกใหญ่ ตามบัญชีรายชื่อ ที่ได้รับอนุมัติจากผู้บริหาร	๔๒,๐๐๐	๕ หมู่บ้าน	สำนักปลัด																			

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖																	
						พ.ศ.๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖														
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	เม.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ต.ค.	ก.ย.						
๔	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (สปสช.)	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต. สมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ กรณีรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่รวมเงินอุดหนุนตั้งแต่ ๖ ถึง ๒๐ ล้านบาท	๕๕,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่	สำนักปลัด			←	→														
๕	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกใหญ่	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกใหญ่	๓๖,๕๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่	สำนักปลัด																		→

๒.๒ แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖																
						พ.ศ.๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖													
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	สม.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
๑	โครงการสนับสนุนกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนกีฬา กีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมี ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าเครื่องเสียงดนตรี ประกอบ ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ประกอบกิจกรรม ค่าของรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน	๓,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่	กองการศึกษา																	

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖																			
						พ.ศ.๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖																
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.								
๒	โครงการสนับสนุนกิจกรรมของเด็กใน ศพด.ตำบลโคกใหญ่และในโรงเรียน (งานวันแม่, วันเด็ก)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนกีฬา กีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมี ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าเครื่องเสียงดนตรี ประกอบ ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ประกอบกิจกรรม ค่าของรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน	๔๐,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่	กองการศึกษา				↔													↔			
๓	โครงการเข้าค่ายอบรมทักษะด้านภาษาอังกฤษให้เยาวชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ	๓๐,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่	กองการศึกษา																			←	→

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖																			
						พ.ศ.๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖																
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.								
๔	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนและเยาวชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เป็นค่า วัสดุ อุปกรณ์ ค่าตกแต่ง สถานที่ ค่าตอบแทน ค่าจ้าง เหมาบริการ รวมถึงค่าใช้จ่าย อื่นๆ ในการดำเนินโครงการ	๑๐,๐๐๐	องค์การบริหาร ส่วนตำบลโคก ใหญ่	กองการศึกษา																				
๕	โครงการพาลูกจูงหลานเข้าวัด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เป็นค่า วัสดุ อุปกรณ์ ค่าตกแต่ง สถานที่ ค่าตอบแทน ค่าจ้าง เหมาบริการ รวมถึงค่าใช้จ่าย อื่นๆ ในการดำเนินโครงการ	๑๐,๐๐๐	องค์การบริหาร ส่วนตำบลโคก ใหญ่	กองการศึกษา																				
๖	โครงการส่งเสริมทักษะด้าน อาชีพระยะสั้นแก่เด็กในวัยเรียน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เป็นค่า วัสดุ อุปกรณ์ ค่าตกแต่ง สถานที่ ค่าตอบแทน ค่าจ้าง เหมาบริการ รวมถึงค่าใช้จ่าย อื่นๆ ในการดำเนินโครงการ	๑๐,๐๐๐	องค์การบริหาร ส่วนตำบลโคก ใหญ่	กองการศึกษา				↔																
๗	โครงการจัดกิจกรรมเยาวชน วัยใส ใสใจสิ่งแวดล้อม	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่า วัสดุ อุปกรณ์ ค่าตกแต่ง สถานที่ ค่าตอบแทน ค่าจ้าง เหมาบริการ รวมถึงค่าใช้จ่าย อื่นๆ ในการดำเนินโครงการ	๒๐,๐๐๐	องค์การบริหาร ส่วนตำบลโคก ใหญ่	สำนักปลัด																				

๒.๓ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖															
						พ.ศ.๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖												
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๑	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ	๒๐,๐๐๐	พื้นที่ในเขตตำบลโคกใหญ่ หมู่ ๑-๕	สำนักปลัด																
๒	โครงการควบคุม ฝักระวังโรคไข้เลือดออก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ	๒๐,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่	สำนักปลัด																
๓	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินการตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๕ หมู่บ้าน	๑๐๐,๐๐๐	พื้นที่ในตำบลโคกใหญ่ หมู่ ๑ - ๕	สำนักปลัด																

๒.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖																
						พ.ศ.๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖													
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ต.ค.	ก.ย.					
๑	โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิและสวัสดิการผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ	๒๐,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่	สำนักปลัด			←	→													
๒	โครงการให้ความรู้เรื่องสิทธิและสวัสดิการผู้พิการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ	๒๐,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่	สำนักปลัด																	→
๓	โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ	๒๐,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่	สำนักปลัด																	→

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖																		
						พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖															
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	ท.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
๔	โครงการส่งเสริมอาชีพผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ติดเชื้อ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ	๓๐,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่	สำนักปลัด																			
๕	โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าวีฬาลิ จังหวัดเลย	๔๐,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่	สำนักปลัด																			
๖	โครงการเข้าสู่วัยผู้สูงอายุอย่างมีความสุข	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ	๑๐,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่	สำนักปลัด																			

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖																		
						พ.ศ.๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖															
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ธ.ค.	ก.ย.							
๗	โครงการส่งเสริมการตรวจสุขภาพประจำปี ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ติดเชื้อ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ	๒๕,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่	สำนักปลัด																			
๘	โครงการฝึกอบรมอาชีพเหมาะกับวัยผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ	๒๐,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่	สำนักปลัด																			
๙	โครงการอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ	๒๐,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่	สำนักปลัด																			

๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖																
						พ.ศ.๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖													
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
๑	โครงการสนับสนุนการเรียนรู้งานอาชีพอย่างหลากหลายให้กลุ่มสตรี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ	๒๐,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่	สำนักปลัด				←												→	
๒	โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ	๒๐,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่	สำนักปลัด				←													→
๓	โครงการอบรมให้ความรู้ในการดำเนินงานติดตามกลุ่มกู้เงินเศรษฐกิจชุมชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ	๒๐,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่	สำนักปลัด				←													→

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖															
						พ.ศ.๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖												
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๔	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้งานหลากหลายอาชีพในกลุ่มอาชีพในหมู่บ้าน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ	๒๕,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่	สำนักปลัด																
๕	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชนร่วมกับเครือข่ายอื่นๆ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ	๓๐,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่	สำนักปลัด																
๖	โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ	๑๕,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่	สำนักปลัด																

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖											
						พ.ศ.๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ธ.ค.	ก.ย.
๗	โครงการเสริมสร้าง ประสิทธิภาพหมู่บ้าน/ชุมชน เข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด อำเภอท่าลี่	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน โครงการฯ ให้กับที่ทำการ ปกครองอำเภอท่าลี่ อำเภอท่า ลี่ จังหวัดเลย	๑๕,๐๐๐	องค์การบริหาร ส่วนตำบลโคก ใหญ่	สำนักปลัด				←————→								
๘	โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน โครงการฯ ให้กับโรงเรียนท่าลี่ วิทยา อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย	๒๐,๐๐๐	องค์การบริหาร ส่วนตำบลโคก ใหญ่	สำนักปลัด				←————→								
๙	โครงการรักษาความสงบ เรียบร้อย การส่งเสริมและ สนับสนุนการป้องกันและรักษา ความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน การแก้ไขปัญหา ยาเสพติด และส่งเสริม ประชาธิปไตยความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน โครงการฯ ให้กับที่ทำการ ปกครองจังหวัดเลย อำเภอ เมืองเลย จังหวัดเลย	๓๐,๐๐๐	องค์การบริหาร ส่วนตำบลโคก ใหญ่	สำนักปลัด	←————→											

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัด เลย

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหารจัดการที่ดีและการใช้บริการสาธารณะแก่ประชาชน

๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖																	
						พ.ศ.๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖														
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
๑	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น	โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการการเลือกตั้งท้องถิ่นและผู้อำนวยการเลือกตั้งท้องถิ่น คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ นับคะแนน ค่าตอบแทนและค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของเจ้าหน้าที่ ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าป้าย ค่าถ่ายเอกสาร ค่าแบบพิมพ์ ค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น	๕๐,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่	สำนักปลัด	←																	→

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖											
						พ.ศ. ๒๕๖๕					พ.ศ. ๒๕๖๖						
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๒	โครงการเผยแพร่ความรู้แก่ ประชาชนเกี่ยวกับประชาธิปไตย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่า วัสดุ อุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการ ดำเนินโครงการ	๒๐,๐๐๐	องค์การบริหาร ส่วนตำบลโคก ใหญ่	สำนักปลัด	←————→											
๓	โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบ ประชาชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่า วัสดุ อุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการ ดำเนินโครงการ	๓๐,๐๐๐	องค์การบริหาร ส่วนตำบลโคก ใหญ่	สำนักปลัด	←————→											
๔	โครงการปลูกและปลูกจิตสำนึก คุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่า วัสดุ อุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการ ดำเนินโครงการ	๒๐,๐๐๐	องค์การบริหาร ส่วนตำบลโคก ใหญ่	สำนักปลัด								←————→				

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖																	
						พ.ศ.๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖														
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
๕	ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการ การประกวด แข่งขันฯ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่า วัสดุ อุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการ ดำเนินโครงการ	๑๐,๐๐๐	องค์การบริหาร ส่วนตำบลโคก	สำนักปลัด	←																	→
๖	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ในการ ดำเนินงานตามโครงการศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น อำเภอท่าลี่ จังหวัด เลย	๒๕,๐๐๐	องค์การบริหาร ส่วนตำบลโคก ใหญ่และ หน่วยงานอื่น	สำนักปลัด	←																	→

๓.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖																
						พ.ศ.๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖													
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
๑	โครงการจัดทำประชาคม แผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนชุมชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ	๒๐,๐๐๐	ทุกหมู่บ้านในเขตตำบลโคกใหญ่	สำนักปลัด																	
๒	โครงการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติอำเภота่าลี่ จังหวัดเลย	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการฯ ให้กับที่ทำการปกครองอำเภота่าลี่ อำเภота่าลี่ จังหวัดเลย	๓๐,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ร่วมกับหน่วยงานอื่น	สำนักปลัด																	

๓.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖														
						พ.ศ.๒๕๖๕						พ.ศ. ๒๕๖๖								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๑	โครงการอบรมแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคารกฎหมายขุดดิน และกฎกระทรวงอื่นที่เกี่ยวข้อง อันเนื่องจากการประกาศเป็นเขตผังเมือง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ	๒๕,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่	กองช่าง															

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัด เลย

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการกีฬา
๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖																
						พ.ศ.๒๕๖๕		พ.ศ. ๒๕๖๖														
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
๑	โครงการสำนักงานอยู่ชุมชนน้อมอง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ	๑๐,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่และชุมชนทั้ง ๕ หมู่บ้าน	สำนักปลัด			←														

๔.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖											
						พ.ศ.๒๕๖๕						พ.ศ. ๒๕๖๖					
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	โครงการรณรงค์ส่งเสริมการออกกำลังกายในหมู่บ้านและที่ทำงาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ	๒๐,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่	กองการศึกษา	←-----→											
๒	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนโคกใหญ่สัมพันธ์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ	๖๐,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่	กองการศึกษา		←-----→										
๓	ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท.	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ	๕,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่	กองการศึกษา					←-----→							

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖																
						พ.ศ.๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖													
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
๔	โครงการสนับสนุนการจัดงาน ดอกฝ้ายบาน สืบสาน วัฒนธรรมไทยเลย	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน โครงการฯ ให้กับที่ทำการ ปกครองอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย	๒๐,๐๐๐	องค์การบริหาร ส่วนตำบลโคก ใหญ่ร่วมกับ หน่วยงานอื่น	สำนักปลัด				←	→												
๕	โครงการปรับปรุงแหล่ง ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ น้ำตกห้วยไค้ บ้านห้วยไค้ หมู่ที่ ๔	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่า วัสดุ อุปกรณ์ ค่าตกแต่ง สถานที่ ค่าตอบแทน ค่าจ้าง เหมาบริการ รวมถึงค่าใช้จ่าย อื่นๆ ในการดำเนินโครงการ	๑๐,๐๐๐	น้ำตกห้วยไค้ หมู่ที่ ๔	สำนักปลัด				←	→												
๖	โครงการปรับปรุงแหล่ง ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ จุดชมวิว บ้านห้วยไค้ หมู่ที่ ๔	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่า วัสดุ อุปกรณ์ ค่าตกแต่ง สถานที่ ค่าตอบแทน ค่าจ้าง เหมาบริการ รวมถึงค่าใช้จ่าย อื่นๆ ในการดำเนินโครงการ	๑๐,๐๐๐	จุดชมวิว บ้านห้วยไค้ หมู่ที่ ๔	สำนักปลัด				←	→												

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัด เลย

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖																		
						พ.ศ.๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖															
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
๑	โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ	๒๐,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่	สำนักปลัด																			
๒	โครงการจัดกิจกรรมงานวันรัฐพิธีต่างๆ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ	๒๐,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่	สำนักปลัด																			

๕.๒ แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖																
						พ.ศ.๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖													
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	เม.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกใหญ่ จำนวน ๓๐ คน ๆ ละ ๒๑ บาท จำนวน ๒๔๕ วัน	๑๕๔,๓๕๐	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่	กองการศึกษา	←																→
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารการศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๓๐ คน ๆ ละ ๑,๗๐๐ บาทต่อปี	๕๑,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่	กองการศึกษา	←																→
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารการศึกษา (ค่าหนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่าแบบนักเรียน, ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน ศพด. อายุ ๓-๕ ปี จำนวน ๑๕ คน ๆ ละ ๒๐๐ บาท, ค่าอุปกรณ์การเรียน ศพด. อายุ ๓-๕ ปี จำนวน ๑๕ คน ๆ ละ ๒๐๐ บาท, ค่าเครื่องแบบนักเรียนศพด. อายุ ๓-๕ ปี จำนวน ๑๕ คน ๆ ละ ๓๐๐ บาท, ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อายุ ๓-๕ ปี จำนวน ๑๕ คน ๆ ละ ๔๓๐ บาท	๑๖,๙๕๐	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่	กองการศึกษา	←																→

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖																
						พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖													
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
๔	ค่าอาหารเสริม (นม)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา สำหรับเป็นค่าอาหารเสริม (นม) - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกใหญ่จำนวน ๓๐ คน ๆ ละ ๗.๓๗ บาท จำนวน ๒๖๐ วัน - โรงเรียนในพื้นที่ ๔ โรงเรียน จำนวน ๒๖๐ คน คนละ ๗.๓๗ บาท จำนวน ๒๖๐ วัน - องค์กรบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่จ่ายสมทบค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในพื้นที่ ๔ โรงเรียน	๕๕๕,๐๖๔	องค์กรบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่	กองการศึกษา																	
๕	อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา (อาหารกลางวัน) โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ.) ในพื้นที่ตำบลโคกใหญ่	เพื่ออุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลโคกใหญ่ จำนวน ๒๔๓ คน ๆ ละ ๒๑ บาท จำนวน ๒๐๐ วัน	๑,๐๒๐,๖๐๐	องค์กรบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่	กองการศึกษา																	

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖																
						พ.ศ.๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖													
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
๖	โครงการยกระดับบูรณาการอย่างรอบด้าน เพื่อเด็กเมืองเลย พัฒนาการสมวัย พร้อมเรียนรู้สู่คุณภาพชีวิตที่ดี	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย	๖,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่	กองการศึกษา																	

๕.๓ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖												
						พ.ศ.๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	โครงการจัดงานประเพณี สงกรานต์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่า วัสดุ อุปกรณ์ ค่าตกแต่ง สถานที่ ค่าตอบแทน ค่าจ้าง เหมาบริการ รวมถึงค่าใช้จ่าย อื่นๆ ในการดำเนินโครงการ	๗๐,๐๐๐	องค์การบริหาร ส่วนตำบลโคก ใหญ่	กองการศึกษา							↔						
๒	โครงการจัดงานประเพณีลอย กระทง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่า วัสดุ อุปกรณ์ ค่าตกแต่ง สถานที่ ค่าตอบแทน ค่าจ้าง เหมาบริการ รวมถึงค่าใช้จ่าย อื่นๆ ในการดำเนินโครงการ	๗๐,๐๐๐	องค์การบริหาร ส่วนตำบลโคก ใหญ่	กองการศึกษา	↔												
๓	โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่า วัสดุ อุปกรณ์ ค่าตกแต่ง สถานที่ ค่าตอบแทน ค่าจ้าง เหมาบริการ รวมถึงค่าใช้จ่าย อื่นๆ ในการดำเนินโครงการ	๓๐,๐๐๐	องค์การบริหาร ส่วนตำบลโคก ใหญ่	กองการศึกษา					↔								

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัด เลย

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนากันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖																
						พ.ศ.๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖													
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
๑	โครงการตั้งจุดตรวจเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ	๑๕,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่	สำนักปลัด			←→														
๒	โครงการตั้งจุดตรวจเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ	๑๕,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่	สำนักปลัด							←→										

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖													
						พ.ศ.๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๓	โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ด้านการป้องกันอุบัติเหตุทาง ถนนด้านการป้องกันไฟฟ้า ด้านการซ่อมสร้างภาชนะเก็บ กักน้ำช่วงหน้าแล้งและรณรงค์ เกี่ยวกับสาธารณสุขอื่นๆ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่า วัสดุ อุปกรณ์ ค่าตกแต่ง สถานที่ ค่าตอบแทน ค่าจ้าง เหมาบริการ รวมถึงค่าใช้จ่าย อื่นๆ ในการดำเนินโครงการ	๑๕,๐๐๐	องค์การบริหาร ส่วนตำบลโคก ใหญ่/ หน่วยงานอื่น	สำนักปลัด														
๔	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ อาสาสมัครและเครือข่ายเพื่อ แก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอก ควัน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่า วัสดุ อุปกรณ์ ค่าตกแต่ง สถานที่ ค่าตอบแทน ค่าจ้าง เหมาบริการ รวมถึงค่าใช้จ่าย อื่นๆ ในการดำเนินโครงการ	๒๐,๐๐๐	องค์การบริหาร ส่วนตำบลโคก ใหญ่/ หน่วยงานอื่น	สำนักปลัด														
๕	โครงการจัดทำ จัดหาวัสดุ/ อุปกรณ์ในการติดตั้งเพื่อป้องกัน และลดความสูญเสียจาก อุบัติเหตุทางถนน (จุดเสี่ยง ต่างๆ)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่า วัสดุ อุปกรณ์ ค่าตกแต่ง สถานที่ ค่าตอบแทน ค่าจ้าง เหมาบริการ รวมถึงค่าใช้จ่าย อื่นๆ ในการดำเนินโครงการ	๑๕,๐๐๐	องค์การบริหาร ส่วนตำบลโคก ใหญ่/ หน่วยงานอื่น															

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖												
						พ.ศ.๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๖	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ และสร้างจิตสำนึกด้านความ ปลอดภัยให้กับโรงเรียนหรือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่า วัสดุ อุปกรณ์ ค่าตกแต่ง สถานที่ ค่าตอบแทน ค่าจ้าง เหมาบริการ รวมถึงค่าใช้จ่าย อื่นๆ ในการดำเนินโครงการ	๑๕,๐๐๐	องค์การบริหาร ส่วนตำบลโคก ใหญ่/ หน่วยงานอื่น	สำนักปลัด				←									→
๗	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้/ฝึก ปฏิบัติในการใช้อุปกรณ์กู้ชีพ/ กู้ภัยต่างๆ แก่เจ้าหน้าที่และ ประชาชนทั่วไป	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่า วัสดุ อุปกรณ์ ค่าตกแต่ง สถานที่ ค่าตอบแทน ค่าจ้าง เหมาบริการ รวมถึงค่าใช้จ่าย อื่นๆ ในการดำเนินโครงการ	๑๕,๐๐๐	องค์การบริหาร ส่วนตำบลโคก ใหญ่/ หน่วยงานอื่น	สำนักปลัด				←									→
๘	โครงการฝึกอบรมระบบ บัญชาการเหตุการณ์เมื่อเกิดภัย พิบัติ (การฝึกซ้อมแผนภัยพิบัติ ฉุกเฉินต่างๆ)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่า วัสดุ อุปกรณ์ ค่าตกแต่ง สถานที่ ค่าตอบแทน ค่าจ้าง เหมาบริการ รวมถึงค่าใช้จ่าย อื่นๆ ในการดำเนินโครงการ	๒๕,๐๐๐	องค์การบริหาร ส่วนตำบลโคก ใหญ่/ หน่วยงานอื่น	สำนักปลัด				←									→
๙	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และ การป้องกันเด็กจมน้ำ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่า วัสดุ อุปกรณ์ ค่าตกแต่ง สถานที่ ค่าตอบแทน ค่าจ้าง เหมาบริการ รวมถึงค่าใช้จ่าย อื่นๆ ในการดำเนินโครงการ	๑๕,๐๐๐	องค์การบริหาร ส่วนตำบลโคก ใหญ่/ หน่วยงานอื่น	สำนักปลัด				←									→

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖													
						พ.ศ.๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑๐	โครงการจัดทำแนวกันไฟในพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่สาธารณะประโยชน์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ	๑๕,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่/หน่วยงานอื่น	สำนักปลัด														
๑๑	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้/ฝึกทักษะ/จัดกิจกรรมในการรักษาความสงบเรียบร้อยให้กับประชาชนในด้านต่างๆ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ	๑๐๐,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่/หน่วยงานอื่น	สำนักปลัด														
๑๒	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในด้านต่างๆ และเครือข่าย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ	๒๕,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่/หน่วยงานอื่น	สำนักปลัด														
๑๓	โครงการฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ	๑๓๐,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่/หน่วยงานอื่น	สำนักปลัด														

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖																			
						พ.ศ.๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖																
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ต.ค.	ก.ย.								
๑๔	โครงการจัดกิจกรรม และร่วมกิจกรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ	๒๐,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่/หน่วยงานอื่น	สำนักปลัด																				
๑๕	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ	๑๕๐,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่/หน่วยงานอื่น	สำนักปลัด																				
๑๖	โครงการการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน กรณีภัยพิบัติฉุกเฉิน (ครอบครัวภูมิภัยพิบัติ)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ	๓๐,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่/หน่วยงานอื่น	สำนักปลัด																				

๖.๒ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖													
						พ.ศ.๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ธ.ค.	ก.ย.		
๑	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการช่วยเหลือผู้ป่วย และแจ้งเหตุฉุกเฉินเบื้องต้น (ผู้นำและคณะกรรมการหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่ อสม.)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ	๒๐,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่	สำนักปลัด				←										→
๒	โครงการฝึกอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) และการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเบื้องต้น แก่ อสม. ประชาชนทั่วไป	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ	๒๐,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่	สำนักปลัด				←										→
๓	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนในการแจ้งเหตุ และการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น (CPR)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ	๒๐,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่	สำนักปลัด				←										→

๖.๓ แผนงานเคหะชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖															
						พ.ศ.๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖												
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๑	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ	๒๐,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่	สำนักปลัด																

๖.๔ แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖																	
						พ.ศ.๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖														
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
๑	โครงการปลูกหญ้าแฝกตาม แนวพระราชดำริ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่า วัสดุ อุปกรณ์ ค่าตกแต่ง สถานที่ ค่าตอบแทน ค่าจ้าง เหมาบริการ รวมถึงค่าใช้จ่าย อื่นๆ ในการดำเนินโครงการ	๕,๐๐๐	องค์การบริหาร ส่วนตำบลโคก ใหญ่	สำนักปลัด																		
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุ์ปลาไว้ ปล่อยตามแหล่งน้ำสาธารณะ ตำบลโคกใหญ่	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่า วัสดุ อุปกรณ์ ค่าตกแต่ง สถานที่ ค่าตอบแทน ค่าจ้าง เหมาบริการ รวมถึงค่าใช้จ่าย อื่นๆ ในการดำเนินโครงการ	๓๐,๐๐๐	องค์การบริหาร ส่วนตำบลโคก ใหญ่	สำนักปลัด																		
๓	โครงการท่องเที่ยวไทย รวมใจ ภักดิ์ รักพื้นที่สีเขียว	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่า วัสดุ อุปกรณ์ ค่าตกแต่ง สถานที่ ค่าตอบแทน ค่าจ้าง เหมาบริการ รวมถึงค่าใช้จ่าย อื่นๆ ในการดำเนินโครงการ	๒๐,๐๐๐	องค์การบริหาร ส่วนตำบลโคก ใหญ่	สำนักปลัด																		

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ อาชีพ และรายได้

๗.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖													
						พ.ศ.๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ	๑๐,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่	สำนักปลัด				←-----→										
๒	โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ	๑๐,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่	สำนักปลัด				←-----→										

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖																
						พ.ศ.๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖													
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ต.ค.	ก.ย.					
๓	โครงการพัฒนาศูนย์สาธิตในชุมชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ	๑๐,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่	สำนักปลัด																	

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖															
						พ.ศ.๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖												
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๑	ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ ๒ บาน จำนวน ๒ หลัง	๑๑,๔๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่	สำนักปลัด		←	→													
๒	เก้าอี้สำนักงาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ จำนวน ๑ ตัว	๒,๕๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่	กองคลัง			←	→												

๑.๒ แผนงานการพาณิชย์

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖															
						พ.ศ.๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖												
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๑	ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ ๒ บาน จำนวน ๑ หลัง	๕,๗๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่	สำนักปลัด				←	→											

๒. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์

๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖												
						พ.ศ.๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Pinter)	เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Pinter) จำนวน ๑ เครื่อง	๔,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่	สำนักปลัด		←	→										
๒	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑*	เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๒ เครื่อง	๔๔,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่	กองคลัง				←	→								

๓. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖																
						พ.ศ.๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖													
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
๑	เครื่องอัดอากาศ	เพื่อจัดซื้อเครื่องอัดอากาศ ขนาด ๓๐๐ ลิตรต่อนาที จำนวน ๑ เครื่อง	๑๔,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่	กองช่าง																	

๔. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖																
						พ.ศ.๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖													
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
๑	รถบรรทุก (ดีเซล)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ เครื่อง	๑,๐๐๐,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่	กองคลัง																	

๕. ประเภทครุภัณฑ์เกษตร

๕.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖																
						พ.ศ.๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖													
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
๑	เครื่องสูบน้ำ แบบจมน้ำ (ซีบเมอริส)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ - เครื่องสูบน้ำ แบบจมน้ำ (ซีบเมอริส) ขนาด ๑.๕ แรงม้า จำนวน ๑ เครื่อง - เครื่องสูบน้ำ แบบจมน้ำ (ซีบเมอริส) ขนาด ๒ แรงม้า จำนวน ๑ เครื่อง	๔๕,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่	กองช่าง				←													

๖. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

๖.๑ แผนงานการเกษตร

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖															
						พ.ศ.๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖												
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๑	เครื่องตัดแต่งฟุ่มไม้	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดแต่งฟุ่มไม้ ขนาด ๒๒ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง	๑๑,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่	สำนักปลัด				←												